
Óundirbúnar fyrirspurnir 
 

Fyrirspurn Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins til borgarstjóra um 
samgöngumál 
 
Fyrirspurn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarfulltrúa Samfylkingarinnar til borgarstjóra um 
stöðu mála vegna COVID-19 
 
Fyrirspurn borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands til borgarstjóra um leigusamninga í 
Laugardal 
 
Fyrirspurn borgarfulltrúa Miðflokksins til borgarstjóra um fjárhagsstöðu Strætó bs. 
 
Fyrirspurn borgarfulltrúa Flokks fólksins til borgarstjóra um velferðarmál 
 


